



THÁI BÌNH

8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Với mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân, những năm qua, Thái Bình có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Giao dịch một cửa tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác BHXH, BHYT, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, đối với Thái Bình, một tỉnh nông nghiệp có gần 90% dân số nông thôn, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH, BHYT luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tỉnh.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, số người tham gia BHXH đã tăng gấp 2 lần, từ 131.665 người, đạt 12,85% so với lực lượng trong độ tuổi lao động năm 2013; đến hết năm 2020 toàn tỉnh đã có 240.189 người, đạt 24,9% so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Năm 2013, có 112.106 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 10,64%, đến hết năm 2020 đã có 192.461 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 20% so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng 20%, từ 1.217.272 người tham gia BHYT, đạt 67,6% dân số vào năm 2013, đến hết năm 2020 đã có 1.624.845 người tham gia BHYT, đạt 87,9% dân số. Riêng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt hơn 99%.

Hiện BHXH tỉnh đang quản lý hơn 99.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Công tác quản lý, giải quyết chế độ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, được nhân dân tin tưởng, đồng thuận cao.

Để có được kết quả trên, ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, BHXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nói riêng, công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung, BHXH tỉnh đã ký kết và phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện bước đột phá trong công tác tuyên truyền cho nhóm đối tượng tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tại các địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT; chủ động xây dựng chương trình công tác, chỉ tiêu kế hoạch chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. Từ đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT ngày càng đầy đủ hơn. Nhu cầu tìm hiểu thông tin, thông tin về BHXH, BHYT của người lao động và nhân dân ngày càng nâng cao, qua đó số

người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng nhanh.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá này, VKSND hai cấp thực hiện chặt chẽ công tác kiểm sát ngay từ giai đoạn xác minh giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra. Thường xuyên phối hợp rà soát, đánh giá toàn diện các chứng cứ, tài liệu, kịp thời để ra các yêu cầu điều tra để nâng cao chất lượng công tác điều tra, bảo đảm thủ tục đầy đủ chứng cứ buộc tội và gỡ tội; đồng thời chủ động phối hợp giải quyết án theo thủ tục rút gọn cũng như chủ trì xác định và giải quyết án trọng điểm, án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm.

Năm 2021, toàn ngành thụ lý kiểm sát điều tra 1.256 vụ/2.282 bị can. Cơ quan điều tra kết thúc điều tra để nghị truy tố 910 vụ/1.734 bị can, đình chỉ 30 vụ/32 bị can, tạm đình chỉ 50 vụ/23 bị can, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 77,9%. VKSND hai cấp thụ lý giải quyết 902 vụ/1.710 bị can, trong đó đã truy tố 867 vụ/1.657 bị can, đạt tỷ lệ 96,4%. VKSND hai cấp cũng chủ trì phối hợp xác định, giải quyết 102 vụ án trọng điểm để tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chất lượng, tiến độ giải quyết án được nâng lên, quyết định truy tố bảo đảm đúng pháp luật, không có trường hợp nào VKSND phải rút quyết định truy tố hoặc đình chỉ do bị can không phạm tội.

THU HOÀI

Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: VKSND hai cấp tỉnh Thái Bình xác định việc tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn chặt công tố với hoạt động điều tra đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; phần đầu không để xảy ra việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và xét xử hủy án để điều tra lại có trách nhiệm của VKSND là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2021. Từ đó, đơn vị đề ra nhiều giải pháp chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tích cực phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021, toàn ngành thực thụ lý kiểm sát điều tra 1.256 vụ/2.282 bị can. Cơ quan điều tra kết thúc điều tra để nghị truy tố 910 vụ/1.734 bị can, đình chỉ 30 vụ/32 bị can, tạm đình chỉ 50 vụ/23 bị can, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 77,9%. VKSND hai cấp thụ lý giải quyết 902 vụ/1.710 bị can, trong đó đã truy tố 867 vụ/1.657 bị can, đạt tỷ lệ 96,4%. VKSND hai cấp cũng chủ trì phối hợp xác định, giải quyết 102 vụ án trọng điểm để tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chất lượng, tiến độ giải quyết án được nâng lên, quyết định truy tố bảo đảm đúng pháp luật, không có trường hợp nào VKSND phải rút quyết định truy tố hoặc đình chỉ do bị can không phạm tội.

VKSND hai cấp phối hợp ngành tòa án tổ chức 5 phiên tòa theo thủ tục rút gọn, 175 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 26 phiên tòa, trong đó có 18 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đến VKSND hai cấp, tăng 9 phiên tòa. Mặc dù gặp khó khăn do dịch

Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Năm 2021, viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Thái Bình đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm.

Covid-19 song VKSND hai cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành tòa án tổ chức 16 phiên tòa lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đối với từng loại án khác nhau đã phân công kiểm sát viên thụ lý kiểm sát điều tra vụ án phù hợp năng lực, sở trường, để phát huy khả năng kiểm sát án trong từng lĩnh vực chuyên sâu; chỉ đạo kiểm sát viên nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, bảo đảm cả về chứng cứ, thủ tục tố tụng. Thường đó, toàn ngành đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử số thẩm 875 vụ/1.652 bị cáo, tăng 117 vụ/255 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 78 vụ/136 bị cáo. VKSND hai cấp kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của tòa án. Qua kiểm sát, đã ban hành 9 kháng nghị phúc thẩm, 12 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác xét xử, 20 kiến nghị với cơ quan chức năng để nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết thêm:

Năm 2021, toàn ngành đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào "Số hóa hồ sơ" ở các khâu công tác nghiệp vụ. Cụ thể, đã thực hiện số hóa được 175 phiên tòa. Duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống camera từ phòng xét xử của tòa án nhân dân hai cấp đến phòng làm việc của lãnh đạo VKSND tỉnh, phục vụ tốt việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra. Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được quan tâm, kịp thời phối hợp cơ quan thi hành án dân sự có biện pháp giải quyết dứt điểm đối với những việc thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực

hiện đúng quy định, bảo đảm phân loại, xử lý chính xác, đúng thẩm quyền và giải quyết dứt điểm số đơn đã thụ lý, không để tồn đọng, quá hạn, kéo dài...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 VKSND hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Nhà nước về công tác tư pháp trong năm 2022. Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với tỉnh trưởng, giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng, chống tội phạm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục số hóa hồ sơ án hình sự theo chức năng của VKSND tối cao; đồng thời, xây dựng tổ chức đảng trong ngành KSND trong sạch, vững mạnh.

TÁT ĐẠT



Lãnh đạo, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Tỏa sáng những tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó

Cùng chung hoàn cảnh, giống nhau ở cái khó, cái khổ và ham học, nhiều em học sinh, sinh viên ở Thái Bình luôn nỗ lực mỗi ngày để học tập thật tốt. Hơn 18 năm trước, Bùi Quang Duy, xã Thái Thọ (Thái Thụy) sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, buộc Duy phải mạnh mẽ và trưởng thành sớm. Em cho biết: Lúc gặp, nói chuyện, em hơi tự ti với bạn bè nhưng em tự nhủ không ai sinh ra được lựa chọn hoàn cảnh cho mình nên em luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để học tập, trau dồi kiến thức để sau này có cuộc sống tốt hơn. Với Duy, mẹ là nguồn động lực lớn nhất của em. Chị Bùi Thị Ruyến, mẹ em Bùi Quang Duy cho biết: Tôi

đốm đau suốt. Trước tôi cấy mấy sào ruộng để nuôi Duy. Gần đây sức khỏe yếu hơn nên tôi đi thu mua ve chai, ngày cũng được 20.000 - 30.000 đồng. Nhà thì đang ở nhờ, cũng đột nát rồi, mưa là phải đi trú. Duy thương mẹ nên học hành chăm chỉ nhưng thiếu 0,1 điểm để đỗ vào Học viện An ninh. Em đã chuyển sang học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang học trực tuyến tại nhà bằng chiếc điện thoại được người họ hàng tặng. Dù học trường khác nhưng em luôn mang trong mình ý tưởng, phấn đấu học tập để có được thành công sau này. Với chị Bùi Thị Ruyến, điều tự hào nhất là con mình luôn ngoan, đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về

Đảng khi còn học lớp 12 tại Trường THPT Thái Ninh. Chào đời không lâu thì mẹ mất, em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12A14 Trường THPT Phụ Dục cũng thiếu hơi ấm của cha. Quỳnh và anh trai được bà nội nuôi dưỡng. Hiện tại bà cháu phải ở nhờ nhà bác. Cũng do hoàn cảnh khó khăn mà anh trai Quỳnh phải nghỉ học từ năm lớp 9. Bà em tuổi đã cao, hai mắt bị mù, lại bệnh liên miên, nhiều lúc tưởng chừng em phải nghỉ học. Nhưng trước sự tha thiết được đi học của em nên bà cùng các bác, các cô chú lại cố gắng khắc phục khó khăn để em được học lên THPT. Không phụ lòng mong đợi, nhiều năm liền Quỳnh đều là học sinh giỏi. Em cũng

là học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý. Cô giáo Nguyễn Thị Diệu, chủ nhiệm lớp 12A14 Trường THPT Phụ Dục cho biết: Như Quỳnh rất hòa đồng và là lớp trưởng có trách nhiệm, rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn học kém. Với những em có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập như Quỳnh, tôi luôn động viên và lấy đó làm gương cho các em khác.

Được đến trường nhờ sự hỗ trợ của chính quyền

và các thầy cô giáo, bữa cơm chỉ có rau dưa, lạc vừng là hoàn cảnh của em Phan Thị Nhung, sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Gia đình Nhung thuộc diện hộ nghèo. Bố em là lao động chính trong gia đình nhưng năm 2019 bắt ngờ phát hiện bị ung thư vòm họng, hiện phải nằm viện xạ trị. Mẹ em sức khỏe vốn đã yếu thì nay phải đứng lên một mình gánh

vác kinh tế gia đình. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay lại càng ngày càng khó khăn hơn. Mẹ em phải đi vay mượn của bạn bè, làng xóm để chữa bệnh cho bố và lo cho hai con ăn học, chưa nhìn thấy ngày trả được các khoản nợ. Với đồng lương công nhân của mẹ em, lại gặp đúng thời điểm dịch Covid-19, công việc thất thường, chi trả tiền thuốc men, điều trị cho chồng và tiền ăn học cho hai con nên cảnh

thiếu trước hụt sau là điều không thể tránh khỏi. Khó khăn là vậy nhưng Nhung luôn giữ vững thành tích học tập và rèn luyện trong nhiều năm học, em cũng tích cực tham gia các hoạt động đoàn.

Mỗi người một hoàn cảnh, tuy nhiên Bùi Quang Duy, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Phan Thị Nhung cũng như nhiều học sinh, sinh viên khác đều có chung chí hướng, đó là không bao giờ dừng bước

trên con đường tìm kiếm tri thức. Hành trình ấy có gian nan, trở ngại nhưng luôn được nối dài bởi những nhịp cầu nhân ái, yêu thương. Tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tìm kiếm, huy động nhiều nguồn lực kịp thời mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho các em. Những hỗ trợ đó sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực giúp các em vững tin trong chặng đường phía trước.

PHƯƠNG CHI



Bùi Quang Duy, xã Thái Thọ (Thái Thụy) giúp mẹ công việc hàng ngày.



Nguyễn Thị Như Quỳnh, lớp 12A14 Trường THPT Phụ Dục (người bên trái) cùng bạn ôn bài.



Phan Thị Nhung, sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.